



ประกาศคณะกรรมการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง เชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อคัดเลือก

งานจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะกรรมการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะเชิญชวนยื่นข้อเสนอราคาเพื่อจัดจ้าง “งานจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า” ราคาากลางค่าก่อสร้างครั้งนี้ ๓๗/๘,๑๓๒ บาท (-สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสามสิบสองบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้.-

๑. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่เชิญชวนจัดจ้าง มีความสามารถตามกฎหมายไม่เป็นบุคคลล้มละลาย และไม่อยู่ในระหว่างเลิกกิจการ
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกัน เช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่คณะกรรมการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วันประกาศเชิญชวน หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันยื่นข้อเสนออย่างเป็นธรรมในการจัดจ้างครั้งนี้
๕. มีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ต้องการจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) ต่อหนึ่งสัญญา ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี นับถึงวันที่ยื่นข้อเสนอราคา และต้องเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ
๖. เป็นผู้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔

กำหนดดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๗ อาคาร ๓๐ ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

/กำหนดยื่นซอง.....

กำหนดยื่นซองข้อเสนอตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ หน่วยพัสดุ งานการเงินการคลังและพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยให้ผู้ยื่นข้อเสนอฝึกของเจ้าหน้าที่ของถึง “ประธานกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือก”งานจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า” และไม่รับยื่นข้อเสนอทางไปรษณีย์

กำหนดเปิดซองข้อเสนอ ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๗ อาคาร ๓๐ ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารเชิญชวน ในราคาชุดละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ได้ที่หน่วยพัสดุ งานการเงินการคลังและพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางยุพินพร โนนจ้อย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงาน โทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๙๔-๒๐๓๘ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕

(ลงนาม) เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง
(รองศาสตราจารย์ ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์